

~~ลับ~~

๗๑. ๑
๓๐๓ ๘๖๐.๓
๑๐๓๖๓
๑. ๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๔๖๖
รับที่(อีเมล)
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗/๓/๖๓

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่๑๑

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ **จัดเข้าวาระ: 1 S.N. 2563**

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๘๐๘๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔ และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวมไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวมไม่เกิน ๕,๓๕๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ (PGS๙) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๘ (PGS๘) เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาด

~~ลับ~~

/ของเชื้อไวรัส ...

~~คงคา~~
~~สิน~~

- ๒ -

ของเชื้อไวรัส COVID - 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs เพื่อสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สำหรับภาระงบประมาณของโครงการ จำนวน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ของวงเงินค้ำประกัน เป็นจำนวนไม่เกิน ๕,๒๕๐ ล้านบาท และการชดเชยการจ่ายค้ำประกันชดเชยในอัตราเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๑๒.๕ ของวงเงินค้ำประกัน เป็นจำนวนไม่เกิน ๑๘,๗๕๐ ล้านบาท ตลอดอายุโครงการไม่เกิน ๑๐ ปี เห็นสมควรให้ บสย. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของการชดเชยค้ำประกันชดเชยรายปี ขอให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

๒. โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๓ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น เป็นการลดต้นทุนการประกอบอาชีพ และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สำหรับภาระงบประมาณของโครงการ จำนวน ๕,๗๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย การชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓ ของวงเงินค้ำประกัน เป็นจำนวนไม่เกิน ๗๕๐ ล้านบาท และการชดเชยการจ่ายค้ำประกันชดเชยอัตราเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค้ำประกัน เป็นจำนวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เห็นสมควรให้ บสย. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยในส่วนของการชดเชยค้ำประกันชดเชยรายปี ขอให้ บสย. ใช้เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของโครงการก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ต้นทุนที่เหมาะสม ผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงการลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว อันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐในภาพรวม เห็นสมควรให้ บสย. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อควบคุมสัดส่วน

/ของภาระ...

~~คงคา~~
~~สิน~~

ของภาระค้ำประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non - Performing Guarantee : NPG) โดยพิจารณาสัดส่วน การชดเชยภาระค้ำประกันและอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อที่เหมาะสม และจัดทำประมาณการ ต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการ/โครงการที่มีผลทำให้รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสีย รายได้ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องดำเนินการให้อยู่ภายในสัดส่วนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลังของรัฐ ตามมาตรา ๒๘ และเห็นควรให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์และมีความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งการสร้างความรู้และความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐